



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn



Hân hoan niềm tin và sự kỳ vọng về tương lai đất nước

(Xem trang 2)



Ảnh: TTXVN

91 mùa xuân Đảng ta đồng hành cùng dân tộc

(Xem trang 3)

Tặng quà người cao tuổi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 2/2, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, tặng quà người cao tuổi, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tổ dân phố số 4, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình).

Đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Như Quyết, đảng

viên 75 năm tuổi đảng và gia đình ông Nguyễn Văn Phách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chúc các gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi, an toàn.

Thăm và tặng quà tổ dân phố số 4, phường Trần

Hung Đạo, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ dân phố tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

(Xem tiếp trang 4)

TU ANH



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Hồng Minh (Hưng Hà).

XÃ LUẬN

Viết tiếp trang sử vàng

Hôm nay, trong không khí hân hoan đón mùa xuân mới, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng hàng triệu đồng bào Việt Nam ở nước ngoài với niềm tin son sắt, phấn khởi, tự hào kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021).

91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đánh bại thực dân và đế quốc, làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, thống nhất đất nước và giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới. Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển rực rỡ, nhưng 91 năm qua từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập là thời kỳ rực rỡ nhất. Với đường lối lãnh đạo đúng đắn, Đảng ta đã đoàn kết lãnh đạo nhân dân, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ, sống kiếp lầm than trở thành người tự do, làm chủ đất nước, có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tất cả những chiến công, những kỳ tích mà đất nước ta, nhân dân ta giành được trong 91 năm qua là nhờ có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Tự hào về Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng.

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng trong không khí phấn khởi, tự hào khi Đảng ta tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Những kỳ tích mà Đảng ta và nhân dân ta đạt được trong 91 năm qua và kết quả rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta - nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên càng phải thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt những di huấn của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ để "Đảng ta là đạo đức, là văn minh", "xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân".

Mừng Đảng ta 91 tuổi, mừng xuân Tân Sửu 2021, mừng đất nước đổi mới, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện chung sức, đồng lòng, phát huy mạnh mẽ tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Một mùa xuân mới đang về với bao điều hẹn ước song cũng là năm thêm nhiều thách thức mới đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, nhất là tình hình dịch Covid-19 ngày càng

(Xem tiếp trang 4)

THÁI BÌNH

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ và sản xuất vụ xuân



Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh kiểm tra khu cách ly tập trung của huyện Vũ Thư.

Sáng ngày 2/2, các đồng chí: Đảng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ và sản xuất vụ xuân tại huyện Vũ Thư.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung của huyện và kiểm tra chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại bến phà Sa Cao (xã Vũ Văn). Theo

báo cáo của UBND huyện Vũ Thư, khu cách ly tập trung của huyện hiện có 120 giường, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 huyện đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thiết yếu phục vụ người đến cách ly, tổ chức vệ sinh các phòng, phun thuốc khử trùng toàn bộ khu cách ly. Tại bến phà Sa Cao, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch từ việc ghi danh sách, đo thân nhiệt, yêu cầu người qua lại phải đeo khẩu trang... Qua kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là



Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại hội chợ mừng Đảng, mừng xuân.

trong công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân; đề nghị huyện tập trung vào công tác khai báo y tế ở khu dân cư, giao tổ tự quản của thôn, tổ dân phố phối hợp với công an chính quy ở các xã, thị trấn tập trung rà soát, rà từng ngõ, gõ từng nhà để tất cả những người đi xa về phải được khai báo y tế, tập trung rà soát những người đi về từ vùng dịch để sàng lọc, phát hiện kịp thời.

Kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ tại chùa Keo (xã Duy Nhất) và chợ Thắm (thị trấn Vũ Thư), các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh: Dịp Tết Nguyên đán nguy cơ cháy,

nổ cao, vì vậy các cấp, ngành trong huyện cần tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các điểm chợ để người dân có ý thức trong việc kiểm soát nguồn gây lửa, chấp cháy, hạn chế thấp hương, đốt vàng mã và chuẩn bị các biện pháp phòng, chống cháy, nổ. Trong sản xuất nông nghiệp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu huyện đẩy nhanh tiến độ làm đất để thực hiện việc gieo cấy đúng khung thời vụ theo đề án sản xuất vụ xuân của tỉnh. Về công tác bảo đảm an ninh trật tự, huyện cần tập trung các giải pháp

(Xem tiếp trang 4)

NHÓM PHÒNG VIÊN

Công đoàn chủ động phòng, chống dịch Covid-19

(Xem trang 2)